
Fundur í umhverfisnefnd 17. febrúar 

 

Mættir: Helena, Arna, Arnþór, Oddur, Tristan, Aldís, Freyja, Císa, María, Fanney, Mikael og Sigga 

Lára 

 

Helena bauð fólk velkomið á febrúarfund umhverfisnefndarinnar. 

- Helena sagði frá umhverfisráðstefnu skóla á grænni grein, fjölmenn, skemmtileg og 

áhugaverð ráðstefna.    

- Rafmagnssparnaður, hvernig gekk? Lítur út fyrir að við höfum sparað ágætlega í 

rafmagnssparnaðarvikunum, ef allar vikur væru eins hefðum við sparað 175.000 kr.  

- Símaverkefnið, ætlum að taka mynd og setja frétt á heimasíðuna.  

- Heiðarsóley, búið að kynna verkefnið fyrir 6. bekk en krakkarnir ekki byrjaðir að vinna efni 

í blaðið. Allir mega koma með efni í blaðið.  

- Kynning á gátlista – umhverfismat. Ákveðið að nefndarmenn fari með gátlistana í sína 

hópa og vinni með þeim.   

Fundi slitið 


